



วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2562

ยุบสภาขณะเล็งตงก?

มีเสียงชู่จากผู้นำรัฐบาลจะชู่จริงหรือชู่เล่นไม่แน่ชัด ชู่ว่าถ้าการประชุมสภาล่มเป็นวันที่ 3 อย่างเบาที่สุดจะตงกปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อตงกหลังพรรคร่วมรัฐบาล ที่ปล่อยให้ ส.ส. โหวตสวนมติหรือมีฉะนั้นอาจตงกชู่สภา แต่รัฐบาลจะกล้าชู่สภาจริงหรือเพราะตงกเล็งตงกตั้งไม่ถี่เดือนและกะแนนนิยมชู่กกว่าปริมน้ำ

ผลการสำรวจความเห็นประชาชนเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนของชู่เปอร์โพล พบว่าความนิยมในรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เริ่มทยอยหน้าสูงชู่ขึ้น จากที่เคยตกต่ำอย่างต่อเนื่อง หลังจากการเล็งตงกตั้งเป็นตงกขึ้นมา มีเสียงสนับสนุน 23.33% ในเดือนเมษายน ลดลงเป็น 10.1% ในเดือนกรกฎาคม

กะแนนนิยมของรัฐบาลเพิ่มชู่ขึ้นเป็น 17.1% ในเดือนกันยายน ลดลงเป็น 14.1% ในเดือนตุลาคม และถ้าวกระโตตชู่ขึ้นมาเป็น 25.6% ในเดือนพฤศจิกายน เริ่มทยอยหน้าอ้าปาก แต่ก็ชู่ยังสอบตงกอยู่ดี ผู้อำนวยกรสำนักวิจัยชู่เปอร์โพลระบุว่าเหตุที่กะแนนชู่สูงเพราะโครงการชู่ชู่ซื้อไฟฟ้ที่แจกเงินอย่างมโหฬาร

แต่ก็ชู่ยังแสดงว่ารัฐบาลสอบตงกอย่างต่อเนื่อง ด้วยกะแนนนิยมที่ต่ำกว่ระดับมาตรฐานเช่นเดียวกับผลการสำรวจ

ของนิต้าโพล ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เมื่อตงกต้นเดือนธันวาคม ในหัวข้อ 6 เดือนของรัฐบาลประยุทธ์ พบว่ามีกลุ่มคนชู่เห็นว่า พล.อ. ประยุทธ์ ทำงานในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ตงกดีมาก

กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้เห็นว่า พล.อ. ประยุทธ์ชู่จริงทำงานจริง ชู่สัตย์สุจริตกล้าตงกตัดสินใจ แต่น่าเสียดายที่กลุ่มนี้มีเพียง 8.92% ขณะที่คนส่วนใหญ่ 25.6% เห็นว่านายกรัฐมนตรียังไม่ม้ผลงานแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้เท่าที่ควร ประชาชนตงกตงกร้อนและปกป้องพวกชู่เองอีก 33.72% เห็นว่าทำงานในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ตงกดีเลย

กลุ่มนี้สาธยายว่าการบริหารประเทศไร้ประสิทธิกรการบริหารประเทศไม่ดี ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำ ไม่ใส่ใจประชาชนเท่าที่ควร ยังไม่โปร้งใส่พอไม่ม้ความเป็นธรรม ชู่ช่วยเหลือแต่พวกชู่ของตัวเอง ส่วนรัฐมนตรีที่ประชาชนไม่ประทับใจมากที่สุด 57.20% คือ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ส่วนนายกรชู่ได้ 42.33%

ผลการสำรวจของนิต้าโพล ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องที่ประชาชนตำหนิรัฐบาล ยังมีสวนคชู่ติดโพลที่ประชาชนบอกฝากรัฐบาลอยากรชู่เห็นนักรการเมืองที่ตงกดี ทางการเมืองการสร้างสรรค ปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตย เลิกเล่นเกมการเมืองชู่ชู่กันพัฒนาการเมืองไทยขณะที่กะแนนนิยมทรุด และเศรษฐกิจร้อแร่จะกล้าชู่สภาหรือไม่.